



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๒๐

ที่ พท ๐๔๓๒/

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และขออนุญาตเผยแพร่เอกสาร

เรียน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน

เรื่องเดิม ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน นั้น

ข้อเท็จจริง ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน ขอรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ <http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-ss> ต่อไป

ข้อพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายภชภณ เมืองแก้ว

กวีวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

50M/คตงคตม/11คตจ

(นายสมนึก จันทร์เหมือน)
สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	หัวข้อ	วันเดือนปีที่เผยแพร่	จำนวนการเข้าถึงข้อมูล
๑	รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒๕๙
๒	มาตรการ กลไก ความโปร่งใส	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๓๒๖
๓	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๓๓๖

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา

- ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลนำส่งข้อมูล ล่าช้า เนื่องจากต้องปฏิบัติตามภารกิจราชการหลายอย่างและข้อมูลมีเนื้อหาค่อนข้างมาก
- ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน
- เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลปากพะยูน ทำให้มีข้อจำกัดในการนำเข้าข้อมูล

แนวทางแก้ไข




- ให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เตรียมเอกสารล่วงหน้า
- ให้ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่ เข้ารับการฝึกอบรมกับผู้ที่มีประสบการณ์และศึกษาแนวทาง ขั้นตอน ของการดำเนินงานฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
- จัดหาเซิร์ฟเวอร์และพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน

(นายภชภณ เมืองแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รายงาน

แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	
วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	
หัวข้อ : งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน ขอรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-ss0 ต่อไป ดังรายละเอียดตามที่แนบมาด้วยแล้ว	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายภชณ เมืองแก้ว) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมนึก จันทร์เหมือน) สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายภชณ เมืองแก้ว) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	